



เทพนิยายในโลกความจริง

อาทิตย์ นิ่มนวล
สำนักพิมพ์ภาคประชาสังคม

เมื่อ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คงไม่มีงานมงคลงานไหนเป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วโลกมากไปกว่า “พิธีเสกสมรส” ระหว่าง เจ้าชายแฮร์รี (Prince Harry) และนางสาวเมแกน มาร์เคิล (Meghan Markle) แห่งเกาะอังกฤษอีกแล้วนะครับ ถ้าใครที่อยู่ในรุ่นอายุประมาณ 30 ขึ้นไปก็น่าจะอินกับงานนี้มากๆ เพราะในฐานะของประชาชนคนทั่วไป เราเสกสื่อกันเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษกันมาตั้งแต่เด็กๆ มีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้รู้สึกคุ้นชินกับพระราชวงศ์แต่ละพระองค์มาก จะว่าเห็นกันมาแต่ก่อนแต่ออกก็ว่าได้ (ว่าไปนั่น) และนี่ก็ถึงเวลาของเจ้าชายองค์เล็กของพระราชวงศ์แล้ว สิ่งที่น่าสนใจของพิธีเสกสมรสครั้งนี้มีมากมายเหลือเกิน มีแง่มุมเล็กๆ น้อยๆ เต็มไปหมด เอาเป็นว่าเราคัดมาเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเพิลิตเพลินแล้วกันนะครับ

เริ่มกันที่ตัวของเจ้าชายแฮร์รีเอง อย่างที่เราทราบกันว่า หลังจากที่พระมารดา คือ เจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ สิ้นพระชนม์ พระโอรสทั้ง 2 ก็ทรงเศร้าพระทัยมานาน (มากๆ) ซึ่งเจ้าชายแฮร์รีเองก็ทรงมีอาการซึมเศร้าอยู่พอสมควร ขนาดที่ว่าทรงท้อแท้กับการเป็นพระราชวงศ์จนอยากจะสละราชสมบัติไปเป็นสามัญชนคนธรรมดาให้รู้แล้วรู้รอดไป พระองค์ทรงตั้งคำถามกับตัวพระองค์เองหลายครั้ง

ทรงรู้สึกที่ไม่มีอิสรภาพในการทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการจริงๆ และทรงตัดสินใจเข้ารับราชการทหารมาแล้ว 10 ปี มีหน้าที่ไปยังค่ายไปประจำการที่อัฟกานิสถานถึง 2 ครั้ง จนกระทั่งสื่อมวลชนต่างๆ เปิดเผยแพร่ข้อมูลนี้ เป็นเหตุให้พระองค์ต้องทรงหยุดภารกิจดังกล่าว พระองค์เผยว่า การรับราชการทหารเป็นการหนี่งที่ดีที่สุดที่พระองค์เคยทำมา ทรงได้เข้าใจผู้คนหลากหลายรูปแบบ และทรงได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แต่สุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินใจไม่สละราชสมบัติ และดำรงฐานันดรศักดิ์ต่อไปเพื่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2






มาต่อกันที่สะใภ้เล็กของพระราชวงศ์ นางสาวเมแกน มาร์เคิล มีสถานภาพเป็นสามัญชนธรรมดา เป็นชาวอเมริกันซะด้วย เธอเคยเป็นนางแบบ และนักแสดงจากซีรีส์ดังมาก่อน แคนนี่ก็สะพรั่งกันไปทั้งเกาะอังกฤษแล้ว แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นครับ เพราะเธอเป็นคนผิวสีด้วย (คุณพ่อเป็นชาวคอเคเซียน ส่วนคุณแม่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ทำให้ผิวของเธอไม่ได้เข้มจนดูแตกต่างมาก) นับเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกๆ ในพระราชวงศ์เลยก็ว่าได้ นั่นก็ทำให้เธอตกเป็นเป้าสายตาของใครหลายคนที่ยพยายามขุดคุ้ยชาติกำเนิดของเธอ ยังครับ ยังไม่จบแค่นั้น นางสาวมาร์เคิลเคยผ่านการสมรสมาแล้วครั้งหนึ่ง! แต่ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รีได้ เนื่องจากทางศาสนจักรแห่งอังกฤษเห็นชอบให้ผู้ผ่านการหย่าร้างสามารถเข้าพิธีสมรสได้อย่างถูกต้องตามศาสนาได้ตั้งแต่ปี 2002 แล้ว เรียกได้ว่าเธอคนนี้จะทำอะไรที่เราๆ ได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากพระราชวงศ์อังกฤษในแบบที่เราคุ้นเคย เป็นหญิงสามัญชนแท้ๆ ที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายเหมือนในเทพนิยายเลย

พูดถึงวันพิธีเสกสมรส ใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดคงจะรู้สึกว้า พิธีดูเรียบง่ายมาก แหกหรือไม่ได้เยอะอย่างที่คาดกันไว้ จะมีแต่พระญาติ และแขกที่มีความสนิทสนมที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีในโบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George's Chapel) และงานเลี้ยงเช้าราว 600 คน ไม่มีการเชิญนักการเมืองหรือพระราชวงศ์จากประเทศอื่นๆ เข้าร่วมพิธีเหมือนเช่นเคย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับงานครั้งเจ้าชายวิลเลียม พระเชษฐา เมื่อปี 2011 ก็คงจะต่างกันมาก เพราะงานครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการ แฝงนัยของการสืบทอดราชสมบัติในลำดับต่อไปของพระองค์ จึงมีการเชิญแขกที่เป็นพระราชวงศ์ประเทศต่างๆ บุคคลที่มีความสำคัญทางสังคม และนักการเมืองเข้าร่วมพิธีด้วย ส่วนชุดเจ้าสาวที่หลายคนจับตามองก็เรียบง่ายสบายตา (จาก

แบรนด์ Givenchy แต่ก่อนจะใส่เข้ามาร่วมพิธีในโบสถ์ได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ก่อน) อีกสิ่งทีเตะตาคนดูหน้าจอล่างเราๆ ท่านๆ ก็คือ สุภาพสตรีทุกคนที่มางาน จะสวมหมวกกันทุกคน ก็ไม่มีได้มีอะไรพิเศษหรือหรรษา แต่เป็น Dress Code ของงานเฉยๆ จุดพีค (จริงๆ) ของงานน่าจะอยู่ที่ตัวเจ้าชายแฮร์รีเองมากกว่า พระองค์มาพร้อมกับหมวดเคราที่ดูสบายๆ ผิดกับพระราชวงศ์พระองค์ก่อนๆ ที่ในหมวดเคราจนเกลี้ยงเกลตา จะว่าไปก็คล้ายกับการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างว่า พระองค์ทรงต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเอง ทรงกำหนดบทบาทหน้าที่ของตัวเองเองในฐานะของสมาชิกพระราชวงศ์ (และนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พระองค์ยังทรงอยู่ในฐานันดรศักดิ์เหมือนเดิม) เรียกได้ว่าเป็นพิธีเสกสมรสที่มีนัยต่างๆ มากมาย และจากนี้ไปก็คงจะ

เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระราชวงศ์อังกฤษเลยก็ว่าได้ 

Small Tips

สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เจ้าชายแฮร์รี และนางสาวเมแกน มาร์เคิล เป็นดยุก-ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ (Duke and Duchess of Sussex) โดยเจ้าชายแฮร์รี นับเป็นรัชทายาทอันดับที่ 6 แห่งราชวงศ์อังกฤษ (ลำดับคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์)

ที่มาของภาพ

1. <https://qz.com/1282683/royal-wedding-2018-the-ultimate-cheat-sheet-to-pretend-you-watched/>
2. <https://www.vanityfair.com/style/2018/05/prince-george-suit-princess-charlotte-dress-prince-harry-meghan-markle-wedding-role>
3. <https://www.glamour.com/story/how-to-watch-2018-royal-wedding>